

Số: 59/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 1993

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG ĐƠN ĐỐC THU NỘP THUẾ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Mười tháng đầu năm, ngành thuế thành phố đã thu đạt 81% kế hoạch Chánh phủ giao và 72% kế hoạch phân đấu của ngành. Kết quả thu trên đã góp phần tích cực giải quyết các khoản chi đột xuất và cân đối thu chi của Ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác quản lý thu thuế còn nhiều thiếu sót, tình hình thất thu, đọng thuế vẫn còn lớn trong tất cả các thành phần kinh tế.

Để thực hiện vượt mức kế hoạch thu năm 1993, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách cuối năm 1993 nhất là phục vụ XDCB và có kết dự đầu năm 1994; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1/ Cục thuế thành phố phải thường xuyên đơn đốc các doanh nghiệp tính đúng, tính đủ các loại thuế phát sinh và kê khai, nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế, đặc biệt là thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt phải thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra xác định đúng doanh thu chịu thuế và thu thuế phát sinh đúng kỳ hạn Luật định.

Soát xét lại việc chấp hành kê khai nộp thuế của tất cả doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, kiểm tra doanh thu chịu thuế, thông báo thu và phạt theo luật định đối với các doanh nghiệp cố tình dây dưa, không chịu nộp thuế.

2/ Cục thuế phối hợp Sở Tài chính thống kê, danh sách, hồ sơ xin để lại thuế, xin ghi thu ghi chi của các Xí nghiệp quốc doanh thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm vào đầu tháng 12/1993.

3/ Tập trung thu dứt điểm các khoản nợ đọng thuế. Đối với các doanh nghiệp cố tình dây dưa, ngành thuế phải phát hành lệnh thu qua Ngân hàng và Ngân hàng ưu tiên trích tài khoản của doanh nghiệp để nộp tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với khu vực ngoài quốc doanh, yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các ngành cùng Chi Cục thuế quận huyện tổ chức đợt cao điểm đơn đốc thu thuế đọng.

4/ Mức độ sản xuất kinh doanh phát triển cao nhất trong những tháng cuối năm, và là thời điểm, có nhiều hộ sản xuất kinh doanh thời vụ. Cục thuế và Ủy ban nhân dân quận huyện phải chỉ đạo Chi Cục thuế thường xuyên kiểm tra, xác định doanh thu đối với những hộ kinh doanh lớn, các ngành trọng điểm kinh doanh hàng nhập khẩu, kinh doanh thời vụ, buôn chuyển.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành ghi chép sổ sách kế toán, hóa đơn và xử lý các trường hợp vi phạm.

5/ Tăng cường kiểm tra thu nộp ngân sách, tập trung các đối tượng sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, kinh doanh hàng nhập khẩu, các hình thức kinh doanh mới mà trước đây chưa được quản lý chặt chẽ, khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Thuế phối hợp chặt chẽ để kiểm tra chống buôn lậu trên địa bàn, lưu ý các đầu mối lên xuống hàng, trực lộ giao thông chính vào thành phố.

6/ Ngành thuế và Tài chính phối hợp kiểm tra và đôn đốc thu nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước toàn bộ các loại phí và lệ phí do các ngành các cấp ở địa phương thu để bảo đảm mọi nguồn thu, mọi khoản chi đều được thể hiện qua Ngân sách.

Đề nghị các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện với ý thức trách nhiệm cao tích cực triển khai các biện pháp công tác cấp bách nêu trên, nhằm đẩy mạnh công tác thu nộp ngân sách những tháng cuối năm, và góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch/thường trực
Võ Viết Thanh